

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA IX NHIỆM KÌ 2016 – 2021**

Kính thưa quý vị lãnh đạo  
Kính thưa quý vị cử tri

Tôi tên là Lê Thị Bích Thuận

Sinh ngày 12 tháng 6 năm 1976

Quê quán ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Nơi ở hiện nay: K 227/12 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng.

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng.

Được sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tin tưởng giới thiệu tôi ứng cử vào hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đã được Ủy ban bầu cử thành phố phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, quận Hải Châu gồm các phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị cử tri của phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Kính thưa quý vị lãnh đạo

Kính thưa quý vị cử tri

Trong thời gian công tác kể từ khi ra trường đến nay, từ khi là một giáo viên đến khi được phân công làm cán bộ quản lý, tôi luôn ý thức trách nhiệm với công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được gặp gỡ quý vị cử tri của phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây. Nếu được cử tri tin tưởng, tin nhiệm làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tôi nguyện sẽ cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình và của người đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tiếp tục phấn đấu và rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, tập trung tâm huyết, nỗ lực để thực hiện các vấn đề sau:

*Thứ nhất*, là một cử tri của ngành giáo dục, tôi sẽ tham mưu cùng lãnh đạo sở tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học; làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài bằng cách vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên khuyến khích học sinh đạt thành tích cao trong học tập...; đề xuất lãnh đạo quan tâm và tạo điều kiện về việc xây dựng phòng học, phòng bộ môn, đảm bảo học sinh được học hai buổi/ngày;

góp phần cùng với phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây xây dựng hiệu quả mô hình “xã hội học tập”, củng cố và nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục ở các bậc học.

*Thứ hai*, là cử tri đại diện cho nữ giới, tôi luôn trăn trở về việc nữ giới có điều kiện được học hành, có công ăn việc làm, được tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. Có nhiều trường hợp, học sinh nữ còn nhỏ học giỏi nhưng càng học lên cao, các em càng gặp nhiều khó khăn, thậm chí có em bỏ học. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ có những đề xuất để thực hiện bình đẳng giới; đặc biệt trong học tập, trong công việc làm, trong khám chữa bệnh, mối quan hệ bình đẳng trong gia đình, chống bạo hành với phụ nữ và trẻ em...

*Thứ ba*, là một cử tri của phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, gần gũi với cử tri, luôn luôn lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của cử tri phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây đến Hội đồng nhân dân thành phố.

Tôi xin cảm ơn quý vị cử tri, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện để tôi trình bày chương trình hành động của mình.

*Xin trân trọng cảm ơn*